



แจ้งประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีหนังสือจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เลขที่ รอ 52004/2652 เรื่อง แจ้งการนำส่งผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค พร้อมเอกสารประกอบลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และการประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ของเจ้าภาพระดับภาคเหนือ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ **ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการสมัครเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ** โดยให้อปท.ที่เป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2) ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับประเทศ ดำเนินการดังนี้

1. จัดเตรียมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกชนิดกิจกรรม
2. เตรียมเอกสารรูปเล่มโครงการ ทุกชนิดกิจกรรม
3. เตรียมเอกสารสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครู ทุกชนิดกิจกรรม

ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ไปยังเจ้าภาพฯ ระดับภาคเหนือ (เทศบาลนครเชียงราย) โดยขอให้บรรจุเอกสารในซองหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกให้แน่นหนา และเขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของเจ้าของผลงานไว้ด้านหน้ากล่องให้ชัดเจน **ดำเนินการจัดส่งให้ถึงเทศบาลนครเชียงราย ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562** เพื่อรวบรวมส่งให้เจ้าภาพระดับประเทศ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สำนักงานศึกษา เทศบาลนครเชียงราย (หน่วยศึกษานิเทศก์)

อาคารพญามังราย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว และการกีฬา นครเชียงราย (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย)

ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

(ศน.ธัญญรัตน์ คำสุรินทร์ โทร. 095 494 5923 หรือ ศน.ปุณณัตต์ ไชยคำ โทร. 089 191 2926)

4. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ทางเว็บไซต์

<http://chiangrai.vichakan.net/web/> โดยแก้ไขข้อมูลชื่อ-สกุล ของผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และอัปโหลดรูปภาพให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้เจ้าภาพในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้หาก อปท. ใด มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศน.ธัญญรัตน์ คำสุรินทร์ โทร. 095 494 5923 หรือ ศน.ปุณณัตต์ ไชยคำ โทร. 089 191 2926